

Điện Biên qua Báo chí Trung ương - Tháng 7/2017

001. NGUYỄN THANH NGHỊ/ LLVT tỉnh Điện Biên tiếp nối truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Sáng tạo - Quyết thắng”// Quân khu 2.- Số 952.- Ngày 13.7.2017 - Tr.1,6

Ngày 12 tháng 7 năm 1949, Đội Vũ trang tuyên truyền Lai Châu – đơn vị vũ trang đầu tiên, tiền thân của Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Điện Biên ngày nay được thành lập. Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và được sự chăm lo, thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc Điện Biên, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công hiển hách, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả nước xây đắp nên truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Sáng tạo – Quyết thắng”.

Với những chiến công và thành tích đạt được trong 68 năm qua, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương sao vàng; 1 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 70 Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; 20 đơn vị và 20 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 16 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng; 21.813 cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công các loại; 2.171 đồng chí chuyên gia và quân tình nguyện thuộc lực lượng vũ trang tỉnh được Đảng và Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng huân, huy chương, do đã có nhiều cống hiến đối với cách mạng và nhân dân bạn Lào...

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình quốc tế và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các thế lực thù địch đang lợi dụng các vấn đề về dân tộc và tôn giáo để tuyên truyền bằng các luận điệu phản động, sai trái hòng chia rẽ đảng với nhân dân, kích động chia rẽ các lực lượng vũ trang, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đứng trước đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, LLVT tỉnh Điện Biên đặc biệt coi trọng bài học về quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện của Đảng vào tình hình cụ thể ở địa phương. Chủ động chăm lo củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng nhận rõ âm mưu, thủ đoạn và kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “DBHB”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, không bị bất ngờ trong mọi tình huống, chống mọi biểu hiện mơ hồ mất cảnh giác, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, xây dựng nông thôn mới, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sẵn sàng cơ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và thực hiện các nhiệm vụ khác mà địa phương, Quân khu giao cho.

Phát huy vai trò nòng cốt làm tham mưu cho tỉnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng KVPT tỉnh, huyện cả về tiềm lực, thể trận và lực lượng, ngày càng vững chắc. Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, trước hết là xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng chăm lo và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân, tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp” và Dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu”, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở bảo đảm cho LLVT có sức chiến đấu cao, thực sự trở thành chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

68 năm là quãng thời gian chưa phải dài của lịch sử nhưng cũng đủ để mỗi chúng ta nhận rõ vị trí, ý nghĩa và vai trò to lớn của LLVT tỉnh trong sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng. 68 năm không ngừng xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh đã và đang tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với truyền thống “Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Sáng tạo – Quyết thắng”.

002. NGUYỄN HỒNG SÁNG/ “Tư mẫu “ trên Nậm Pồ// Quân đội nhân dân.- Số 20204.- Ngày 3.7.2017

Hơn 10 năm qua, ở huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KTQP) 379, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã tạo được niềm tin vững chắc đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Từ ngày được các y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Đoàn KTQP 379 cứu chữa khi mắc phải bệnh nặng tưởng không qua khỏi, ông Thào A Chứ, 72 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Sân Bay, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ thường xuyên nói với người thân và bà con dân bản: “Từ nay, mỗi khi bị đau ốm cứ đến gặp thầy thuốc bộ đội 379. Người dân bản mình phải tin Bộ đội Cụ Hồ”.

Chuyện là trước đó, lúc đang uống rượu với mấy người hàng xóm, ông Thào A Chứ bỗng thấy đau bụng quằn quại, người mềm rũ như tàu lá héo, mồ hôi vã ra như tắm. Chứng kiến sự việc, vợ ông Chứ là bà Giàng Seo Mây sau phút lúng túng không biết xoay sở ra sao, trong đầu tự nhủ: “Chắc tại chồng uống nhiều rượu quá, nên bị con ma rừng nó bắt tội”. Nghĩ vậy, bà Mây liền đi đón thầy mo ở bản bên về

“đuổi ma”. Thế nhưng, dù thầy mo đã làm đủ các bài cúng, nhưng cơn đau của ông Chứ vẫn không thuyên giảm, tình trạng mỗi lúc một nặng thêm. Đúng lúc ông Chứ là đi thì có người trong bản tới nhà chơi và bảo phải đưa ngay đến nhờ bác sĩ bộ đội 379 cứu giúp. Nghe lời, bà Mẫy cùng các con vội đưa ông Chứ vào Bệnh xá Đoàn KTQP 379. Sau khi thăm khám, Trung úy, bác sĩ Nguyễn Đức Lợi, Bệnh xá trưởng Đoàn KTQP 379 phát hiện ông Chứ bị xuất huyết dạ dày và tiến hành các biện pháp cứu chữa.

Không chỉ ông Thào A Chứ, mà trường hợp của anh Thào A Lử, trú tại bản Long Đạo, xã Si Pa Phìn cũng là một ví dụ điển hình. Anh Lử đi làm nương không may bị rắn độc cắn, được người nhà đưa đến bệnh xá trong tình trạng suy hô hấp cấp, trụy tim mạch, da tím tái... Ngày anh Lử được ra viện, chị Vàng Thị Giàng (vợ anh) cứ nắm lấy tay bác sĩ Phạm Thị Thu, trí thức trẻ tình nguyện Bệnh xá Đoàn KTQP 379, nói mà như khóc: “Không có thầy thuốc bộ đội thì mẹ con mình khổ rồi. Mình biết ơn thầy thuốc bộ đội nhiều lắm!”.

Chúng tôi được biết, mặc dù quân số ít, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng phục vụ việc khám, điều trị còn hạn chế, nhưng với tinh thần hết lòng vì người bệnh, đội ngũ y sĩ, bác sĩ Bệnh xá Đoàn KTQP 379 đã không quản ngại khó khăn, vất vả, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên hành quân về tận các bản xa nhất trên địa bàn để khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe cho đồng bào. Sở dĩ các bác sĩ phải chủ động như vậy là vì huyện Nậm Pồ thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa (giáp với nước bạn Lào), là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái... Những năm qua, dù đã được chính quyền các cấp đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế nhưng đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế; một số tập tục lạc hậu vẫn còn ăn sâu, bám rễ trong đời sống sinh hoạt đồng bào. Hơn thế, phần lớn hệ thống các trạm y tế cấp xã trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân. Trước tình hình đó, khoảng 3 năm trở lại đây, bệnh xá đã phối hợp với trạm y tế các xã Phìn Hồ, Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ và Ma Thi Hồ, huyện Mường Chà tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.000 lượt người. Từ năm 2016 đến nay, bệnh xá đã tổ chức khám, điều trị, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 lượt người dân trên địa bàn, trong đó hơn 300 lượt bệnh nhân được khám bệnh, điều trị, chăm sóc sức khỏe miễn phí ngay tại bệnh xá.

Theo Trung úy, bác sĩ Nguyễn Đức Lợi, vào các giai đoạn chuyển mùa hay những lúc thời tiết diễn biến phức tạp, xảy ra rét đậm, rét hại, dễ phát sinh dịch bệnh, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, trí thức trẻ tình nguyện của bệnh xá đều chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương tổ chức thành các đoàn công tác đến từng thôn, bản phổ biến, hướng dẫn đồng bào cách ăn, ở hợp vệ sinh... Qua các hoạt động về với nhân dân, không ít ca bệnh hiểm nghèo được thầy thuốc của bệnh xá phát hiện, điều trị kịp thời. Bởi vậy, đồng bào các dân tộc nơi đơn vị đóng quân hết mực tin yêu, cảm phục.

003. TIỂU PHƯƠNG/ Mưu trí, dũng cảm đấu tranh tội phạm đến cùng// Nhân dân.- Số 22566.- Ngày 18.7.2017 - Tr.3

Hơn 20 năm rèn luyện và trưởng thành, Tiểu đoàn trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Thiếu tá Chu Văn Quang luôn ghi nhớ Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Không ngại hiểm nguy, mưu trí, dũng cảm, anh cùng đồng đội quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng, vì sự bình yên của nhân dân. Anh là một trong những tấm gương tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Luôn có mặt tại những điểm "nóng"

Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (CSDN) số 1 là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, chuyên phòng chống khủng bố, giải cứu con tin, rà phá khắc phục các loại bom mìn, tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai... Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên có mặt tại những điểm "nóng", đối mặt với những tình huống phức tạp, bất ngờ và đặc biệt nguy hiểm. Là người chỉ huy, Thiếu tá Chu Văn Quang không chỉ tự rèn bằng kỷ luật và tinh thần mưu lược, dũng cảm mà luôn truyền "lửa nghề" cho đồng đội.

Liên tục nhiều năm qua, anh đã cùng đồng đội phối hợp tác chiến, thực hiện thắng lợi nhiều chuyên án lớn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh nông thôn, đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm... Còn nhớ, tháng 4-2011, một nhóm đối tượng lợi dụng chính sách dân tộc lôi kéo hàng nghìn người dân tộc Mông các tỉnh miền núi kéo về huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên dựng lều lán, bắt giữ 16 cán bộ làm con tin, đòi thành lập "Vương quốc Mông". Tiểu đoàn CSDN số 1 được giao nhiệm vụ xung kích, tiến công các đối tượng cầm đầu, giải cứu con tin. Chu Văn Quang được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ chiến đấu số 1 có nhiệm vụ bí mật cải trang phát hiện, bắt giữ các đối tượng cốt cán. Đây là những đối tượng cực kỳ nguy hiểm, manh động. Một mặt, chúng chống trả quyết liệt, mặt khác kích động đồng bào, vu khống cán bộ của ta. Với tinh thần kiên quyết tiến công trấn áp tội phạm, lực lượng của ta đã bắt giữ 127 đối tượng quá khích, thu vũ khí và các phương tiện gây án, bảo đảm an toàn cho các đoàn công tác và người dân các tỉnh bị lôi kéo tới Điện Biên.

Chiến công nối tiếp chiến công, anh được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia những chuyên án lớn như đấu tranh thành công trong chống buôn lậu xăng dầu quy mô lớn tại vùng biên tỉnh Thanh Hóa. Nhiệm vụ tiến công trấn áp các loại tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm có tổ chức; các băng, ổ nhóm, tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", luôn đối diện với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, nhưng không làm anh và đồng đội nản lòng. Những lần tham gia triệt phá thành công băng nhóm tội phạm buôn lậu xe ô-tô tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), hay hỗ trợ Công an tỉnh Sơn La đấu tranh triệt phá đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào sang Việt Nam qua địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La... bắt giữ hàng trăm đối tượng nguy hiểm có trang bị vũ khí nóng, đã thể hiện ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần hết lòng vì sự bình yên của nhân dân. Trong mỗi chuyên án, với cương vị người chỉ huy, Chu Văn Quang luôn cân nhắc lựa chọn phương án tối ưu, nhằm hạn chế khả năng xấu có thể xảy ra.

Trong quá trình đấu tranh trấn áp tội phạm, Thiếu tá Chu Văn Quang đã hai lần bị thương phải cấp cứu. Cơ quan chức năng giám định thương tật và chứng nhận thương binh hạng A. Khi được hỏi, gian khổ và hiểm nguy đã khi nào làm anh chùn

bước, anh khẳng định một cách tự hào rằng chưa khi nào có ý nghĩ lựa chọn công việc khác, bởi anh luôn giữ trọn Năm lời thề danh dự của Công an nhân dân, nêu cao tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Ghi nhớ Sáu điều Bác dạy

Là người đứng đầu đơn vị có tính chất công việc đặc thù, Thiếu tá Chu Văn Quang luôn thể hiện nhận thức sâu sắc về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với "tự mình", anh luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm "kim chỉ nam" để không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, với trách nhiệm nêu gương. Tấm gương người chỉ huy có sức lan tỏa tới đồng đội để đơn vị hoàn thành mọi lĩnh vực công tác, từ bảo đảm quân số ứng trực đến ra quân thực hiện nhiệm vụ bất kỳ khi có lệnh. Trong huấn luyện, anh luôn chủ động tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm hay, những nội dung huấn luyện phù hợp, khoa học ứng dụng theo điều kiện thực tế của đơn vị, theo phương châm "Học mới ôn cũ, thao trường đồ mồ hôi để chiến trường bớt đổ máu". Trong công tác huấn luyện, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong duy trì kỷ luật học tập, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường cũng như huấn luyện; phát huy tính đoàn kết tự giác, tự học, tự rèn nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật của CSDN, nắm bắt và thực hành thuần thục các phương án tác chiến khi có sự việc xảy ra. Khi xuất quân thực hiện nhiệm vụ, toàn Tiểu đoàn đồng tâm hiệp lực, mưu trí, dũng cảm, xung kích đi đầu trong những nhiệm vụ khó, những chuyên án đấu tranh với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm... Anh bộc bạch, ý thức về vai trò người chỉ huy đơn vị, luôn nhắc nhở bản thân giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường, chủ động khắc phục khó khăn, nhạy bén, sáng tạo trong công tác và chiến đấu. Khi người đứng đầu vững vàng sẽ là động lực xây dựng mối đoàn kết thống nhất, cùng quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tá Chu Văn Quang được lãnh đạo các cấp tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ quan trọng khác như duy trì đơn vị tham gia diễn tập các phương án tác chiến giả định với quy mô lớn, đón các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; ứng trực bảo vệ an toàn tuyệt đối các hội nghị cấp cao tầm cỡ quốc tế được tổ chức tại Việt Nam và nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước... Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc đạt được, Thiếu tá Chu Văn Quang đã được lãnh đạo các cấp ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng, xứng đáng là tấm gương tiêu biểu Công an nhân dân làm theo lời Bác.

004. TRƯỜNG GIANG/ Ông Lò Văn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên): Có đến các vùng biên giới mới hiểu// Quân đội nhân dân.- Số 20206.- Ngày 5.7.2017 - Tr.3

Địa bàn huyện vùng cao biên giới chúng tôi là nơi đặc biệt khó khăn không chỉ do địa hình xa xôi, hiểm trở mà còn bởi tình hình phức tạp của nạn di dân tự do và truyền đạo trái phép. Nhiều năm qua, cùng với nỗ lực của các hệ thống chính trị và

đồng bào các dân tộc, phải khẳng định vai trò vô cùng to lớn của đoàn KTQP 379 (Quân khu 2). Đơn vị đã không chỉ tích cực tham mưu, giúp đỡ cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, bảo đảm an ninh chính trị mà còn góp phần đáng kể trong thay đổi nhận thức, tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương. Từ khi chia tách khỏi huyện Mường Tè năm 2003, nhiều xã của huyện không có đường giao thông, cơ bản là đi bộ, nếu không có nguồn lực của quân đội, công sức của Đoàn KTQP 379 thì nhiều nơi khó có thể phát triển kinh tế xã - hội được. Từ các dự án làm đường, công trình thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trồng rừng, phát triển cây cao su đến xóa mù chữ, chống tái trồng cây thuốc phiện, khám, chữa bệnh... đều có mồ hôi, nước mắt của bộ đội trong đó. Đặc biệt đối với Đề án 79/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện.

Hiện nay, huyện vẫn đang còn 4 đội sản xuất của đoàn KTQP 379 đang công tác tại xã: Sín Thầu, Chung Chải, Quảng Lâm. Có đến các vùng biên như nơi đây thì mới hiểu được việc khẳng định kết hợp kinh tế với quốc phòng là nhiệm vụ chiến lược lâu dài đúng như Báo Quân đội nhân dân đề cập.

005. HOÀNG TRƯỜNG GIANG/ Ông Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên: Bịa đặt, phát thông tin bôi nhọ là bất nhân, phản động// Quân đội nhân dân.- Số 20220.- Ngày 19.7.2017 - Tr.6

Đọc Báo Quân đội nhân dân sáng 18-7-2017, tôi thấy báo đã nêu rất đúng về thực trạng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cực đoan đã có nhiều hoạt động câu kết, tuyên truyền kích động, chống phá, tán phát những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình sức khỏe, phẩm chất đạo đức, phong cách làm việc của một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; gây bẩn khoản trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, hoài nghi trong quần chúng nhân dân. Chúng còn tung tin bịa đặt lá đơn tố cáo mạo danh tướng lĩnh quân đội đã nghỉ hưu để công kích, xuyên tạc về cán bộ đương chức. Đó không chỉ là sự xúc phạm danh dự cá nhân lãnh đạo mà còn là sự xúc phạm, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, của Quân đội ta. Mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ LLVT và mọi người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không nghe theo luận điệu của các đối tượng phản động, cực đoan, tiếp tay cho phân tử chống phá, đi ngược lại quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức, lối sống, truyền thống của quân đội, dân tộc. Đồng thời tôi kiến nghị cần có biện pháp kiên quyết hơn nữa để ngăn chặn và nghiêm trị mọi hành vi xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, quân đội...

006. NAM HƯƠNG - HOÀNG CHÂU/ Điện Biên: Biểu dương người có công tiêu biểu làm tốt phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"// <http://baotainguyenmoitruong.vn>.- Ngày 28/07/2017

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), Sáng nay (27/7), tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Sau 10 năm (2007- 2017) thực hiện Chỉ thị 07- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tỉnh Điện Biên đã xem xét, giải quyết chế độ chính sách người có công với cách mạng cho trên 1.600 đối tượng; Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần cho 2.961 lượt đối tượng, người có công với cách mạng; cấp trên 2 nghìn thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho đối tượng người có công và thân nhân người có công và thực hiện nhiều chính sách trợ cấp ưu đãi khác cho thân nhân, đối tượng người có công: thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công vào dịp lễ, tết...

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tích cực đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xây dựng được trên 16 tỷ đồng để sửa chữa, tặng sổ tiết kiệm, cho các gia đình liệt sĩ và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ...

Ngoài thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ. Từ năm 2007 đến nay, Điện Biên đã tổ chức 27 đợt, đón nhận 280 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên. Hiện nay, tỉnh Điện Biên đang quản lý 8 nghĩa trang liệt sĩ, với 6.646 ngôi mộ. Các nghĩa trang liệt sĩ đều được đầu tư nâng cấp, tu sửa thường xuyên.

Thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thương binh, liệt sĩ và thực hiện chính sách đối với người có công với đất nước.

Nhân dịp này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tặng Bằng khen cho ông Khoàng Văn Xóm, là người có công với cách mạng tiêu biểu, có thành tích cao trong lao động sản xuất; 14 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 27 tập thể và cá nhân đã được UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2012 - 2017.

Trước đó, các đại biểu đã đến dâng hương và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1,

007. HOÀNG PHÚC/ Người cao tuổi tỉnh Điện Biên: Chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh// Người cao tuổi.- Số 119.- Ngày 27.7.2017 - Tr.5

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, hội viên NCT tỉnh Điện Biên tập trung kiện toàn tổ chức Hội vững mạnh, với đội ngũ cán bộ đủ sức khỏe, nhiệt tình, tâm huyết, là điều kiện tốt để đẩy mạnh phong trào, chăm sóc và phát huy vai trò NCT ngày càng chu đáo hơn.

Năm 2012, UBND tỉnh ra quyết định kiện toàn Ban Đại diện Hội NCT tỉnh gồm 15 thành viên; đến cuối năm 2016 khuyết 3 thành viên (do nghỉ chế độ và chuyển công tác), được bổ sung kịp thời. Ban Đại diện Hội NCT các huyện, thị xã, thành phố có từ 9 đến 13 thành viên. Các trưởng, phó ban là NCT làm chuyên trách. Hội cơ sở và chi hội kiện toàn sau Đại hội V Hội NCT Việt Nam (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Công tác phát triển hội viên có được quan tâm. 6 tháng qua, kết nạp hơn 1.400

hội viên mới, nâng tổng số lên 38.116 hội viên, đạt 90% số NCT; có 6.700 hội viên dưới 60 tuổi. Số hội viên trẻ vẫn có xu hướng tăng, nhất là ở khu vực nông thôn.

Hội NCT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời một số tồn tại ở Hội cơ sở. Tổ chức 171 lượt kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách như chúc thọ, mừng thọ, bảo trợ xã hội cho NCT ở các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên Đông... Trong tháng 4, Đoàn công tác của Trung ương Hội do Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Công tác NCT tỉnh về xây dựng và quản lý Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT. Đoàn đi thực tế, kiểm tra công tác xây dựng quỹ ở 2 Hội NCT xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) và xã Thanh Minh (TP Điện Biên Phủ). Kết quả làm việc và kiểm tra của Đoàn đã đóng góp tích cực, tạo nhận thức đầy đủ cho cán bộ cấp ủy, chính quyền và Hội NCT về công tác xây dựng và quản lý Quỹ thời gian tới.

Hội NCT tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội V gắn với triển khai nhiệm vụ công tác năm cho 150 cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở. Phối hợp với Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh lập chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền các hoạt động về NCT. Đã có hơn 100 tin, bài trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, Báo Điện Biên Phủ và Báo Người cao tuổi; đồng thời có nhiều tin, bài gửi về Ban Biên tập cuốn Thông tin NCT tỉnh.

Muốn thúc đẩy phong trào, công tác thi đua, khen thưởng chính là động lực thu hút sự quan tâm của cán bộ, hội viên. Hằng năm vào quý I, các cấp Hội tổ chức triển khai, phát động phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, đến toàn thể cơ sở Hội, hội viên. Nội dung thi đua năm 2017 gồm: Hướng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đăng kí các danh hiệu thi đua theo hướng dẫn của Trung ương Hội và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh còn hạn chế; những cơ sở Hội đã có nguồn thu quá ít không đủ chi cần thiết cho công tác hội. Việc phát triển các loại hình câu lạc bộ (CLB) chưa thật sâu rộng, chưa thu hút nhiều hội viên tham gia. CLB Liên thể hệ tự giúp nhau tuy đã có, nhưng việc nhân rộng còn chậm vì thiếu nguồn lực.

Ông Lù Văn Vin, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội NCT các cấp khắc phục khó khăn, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 1533 nhân rộng mô hình CLB Liên thể hệ tự giúp nhau, phấn đấu đến cuối năm nay xây dựng và duy trì hoạt động 6 CLB ở huyện Điện Biên và TP Điện Biên Phủ. Tích cực phát triển, duy trì hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT. Đặc biệt huy động nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân “Tháng hành động vì NCT Việt Nam” năm 2017, hướng tới những NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NCT cô đơn không nơi nương tựa./.

008. NAM HƯƠNG - HOÀNG CHÂU/ Nậm Pồ - Điện Biên: Sau 4 năm triển khai Đề án 79// <http://baotainguyenmoitruong.vn>.- Ngày 26/07/2017

Huyện Nậm Pồ được chia tách, thành lập từ tháng 6/2013 trên cơ sở chia tách xã của 2 huyện: Mường Nhé (10 xã) và Mường Chà (5 xã) sau khi Đề án sắp xếp, ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh

huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (hay gọi là 79) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nửa năm. Sau 4 năm tích cực triển khai Đề án 97, huyện Nậm Pồ đã đạt được những kết quả nhất định.

Từ tháng 3/2014, huyện Nậm Pồ được UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ phối hợp với huyện Mường Nhé làm chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc Đề án 79 trên địa bàn huyện.

Hết năm 2016, UBND huyện Nậm Pồ đã hỗ trợ di chuyển, bố trí ở xen ghép cho 6 hộ tại bản Pa Tàn, xã Pa Tàn với tổng số tiền hỗ trợ hơn 107 triệu đồng. Các đơn vị đại diện chủ đầu tư đã xây dựng và tiến hành triển khai 6 phương án hỗ trợ tại 6 điểm bản cho 179 hộ, với tổng dự toán phê duyệt trên 1,029 tỷ đồng.

Thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, huyện Nậm Pồ được giao 20 dự án (10 dự án được chuyển giao từ UBND huyện Mường Nhé năm 2014 và 10 công trình khởi công mới năm 2015), bao gồm: 2 cầu treo, 5 tuyến đường dân sinh, 6 công trình thủy lợi, 4 công trình nước sinh hoạt và 3 nhà lớp học. Đến nay, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Xã Pa Tàn có 2 điểm với 43 hộ dân được bố trí, sắp xếp theo Đề án 79, trong đó: 6 hộ, 39 khẩu bố trí ở xen ghép tại bản Pa Tàn và 37 hộ bản Huổi Khương được bố trí ổn định tại chỗ. Tháng 12/2015, huyện Nậm Pồ đã hoàn thành công tác di dời và hỗ trợ đối với 6 hộ kể trên.

Bà Vàng Thị Vân, Chủ tịch UBND xã Pa Tàn, huyện Nậm Pồ cho biết: Đến nơi ở mới, các hộ dân được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định, được kéo đường nước sinh hoạt, sử dụng điện lưới quốc gia... Các hộ dân này chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sinh sống hòa thuận, hòa nhập nhanh với người dân sở tại, an tâm lao động sản xuất.

Hiện nay, thực hiện chủ trương của UBND huyện về mở rộng diện tích khai hoang ruộng lúa, 6 hộ được bố trí theo Đề án đã khai hoang được trên 2ha ruộng lúa 1 vụ, giảm diện tích canh tác trên nương, tham gia cùng cộng đồng bản Pa Tàn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đối với bản Huổi Khương, huyện Mường Nhé đã triển khai phương án bố trí, sắp xếp tái định cư tại chỗ cho 37 hộ dân từ trước. Sau khi thành lập huyện, Nậm Pồ tiếp tục triển khai các dự án thành phần thuộc Đề án 79 như: điện; đường từ quốc lộ 4H vào bản; nước sinh hoạt, điểm trường tiểu học và các chương trình hỗ trợ sản xuất khác. Đến nay, 100% dân bản Huổi Khương đã ổn định cuộc sống, từ bỏ ý định di cư đến các địa bàn khác.

Tháng 4/2017, tỉnh Điện Biên phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề án 79, giai đoạn 2016 – 2020, huyện Nậm Pồ được tiếp tục thực hiện ở địa bàn 10 xã thuộc huyện Mường Nhé cũ với nội dung: Bổ sung 1 phương án sắp xếp dân cư nhóm Chăn Nuôi, xã Nà Khoa và một số công trình hạ tầng thuộc 10 xã. Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nậm Pồ đang nghiên cứu lập phương án quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư cho nhóm này.

Đối với các công trình hạ tầng thuộc 10 xã, năm 2017, huyện Nậm Pồ đã trình danh mục 54 công trình, dự án thuộc Đề án 79 cần được đầu tư, với tổng mức đầu tư 107,4 tỷ đồng, bao gồm: Các công trình đường dân sinh, nước sinh hoạt, nhà lớp học, cầu treo dân sinh...

Ông Đỗ Thủy Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nậm Pồ, cho biết: Thực hiện Đề án 79, được UBND huyện giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng được bổ sung, Ban QLDA đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục - Đào tạo và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện rà soát danh mục và quy mô đầu tư, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là nguồn vốn. Hiện nay, tất cả các công trình đang được giao danh mục để làm báo cáo đề xuất đầu tư, khi lập báo cáo xong, UBND tỉnh và Sở Kế hoạch - Đầu tư Điện Biên sẽ thỏa thuận nguồn vốn với Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Khi được phân bổ vốn, đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành các công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

009. H. YÊN/ Mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc// Lao động.- Số 152.- Ngày 3.7.2017 - Tr.2

Theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, sau hơn 7 ngày mưa lũ kéo dài tại nhiều tỉnh phía bắc đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân. Đặc biệt, đã có trường hợp tử vong, 1 trường hợp mất tích và 4 trường hợp bị thương do sét đánh đang phải điều trị.

Ngoài ra, đợt mưa lũ, sạt lở đất trong những ngày qua đã khiến 4 nhà sập đổ hư hỏng hoàn toàn; 214 nhà bị sạt, hư hỏng; 579 nhà bị ngập. 27 hộ dân đã phải di dời để tránh mưa lũ; 1.533ha, 106 ha màu và 78 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Riêng tại tỉnh Cao Bằng, thiệt hại do mưa lớn lên tới 5 tỷ đồng; 215 số ngôi nhà bị ngập nước, 13 nhà dân phải sơ tán, 5 công trình thủy lợi bị sạt lở, đứt gãy và nhiều tuyến đường giao thông bị ùn tắc do sạt lở đất.

Mưa lớn tại Điện Biên đã khiến nhiều tuyến đường giao thông liên huyện tại H. Mường Chà và một số tuyến đường ở H. Nậm Pồ bị sạt lở nghiêm trọng, nặng nhất là tuyến đường từ xã Na Cô Sa (H.Nậm Pồ) sang xã Quảng Lâm (H.Mường Nhé), một đoạn đường dài 25 mét xấp xỉ hiện sụp, nứt, có nguy cơ trôi mất nền đường... Mưa lũ ở Yên Bái trong những ngày qua đã khiến 21 nhà dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 nhà phải di dời khẩn cấp; trên 80 héc ta lúa, gần 5 hecta mạ, 16 hecta thủy sản bị nước cuốn trôi vùi lấp. Tính đến ngày 2.7, mưa lũ trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã gây thiệt hại ước tính khoảng 2.6 tỷ đồng.

010. NGỌC SƠN/ Điện Biên phát huy lợi thế phát triển du lịch// Nhân dân.- Số 22569.- Ngày 21.7.2017 - Tr1+2

Đánh thức tiềm năng du lịch

Tỉnh Điện Biên hiện có 18 di tích lịch sử được xếp hạng, bốn di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó, nổi bật là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, Điện Biên còn sở hữu hệ sinh thái rừng, hang động, hồ nước, điểm nước khoáng nóng, thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng.

Nhờ có sự ưu đãi của thiên nhiên, Điện Biên nhanh chóng trở thành “thời nam châm” vùng cực bắc, hút khách du lịch trong nước và ngoài nước. Chỉ tính riêng

trong sáu tháng đầu năm 2017, tỉnh đã đón hơn 300 nghìn lượt khách, trong đó gần 55 nghìn khách quốc tế; ước tính cả năm sẽ đạt hơn 700 nghìn lượt, tăng gần gấp đôi so với năm 2016. Dự kiến, doanh thu ngành du lịch năm 2017 sẽ cán mốc 1.000 tỷ đồng (năm 2016 là 710 tỷ đồng); tạo việc làm cho hơn 12 nghìn lao động, trong đó có hơn 5.000 lao động trực tiếp. Ngoài phát huy giá trị cụm di tích lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh còn chú trọng phục dựng và phát triển nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật độc đáo, như: Lễ hội về miền hoa Ban, phục dựng nghệ thuật hát then Thái, lễ hội đua thuyền đuôi én, lễ hội Thành Bản phủ gắn với truyền thống cộng đồng của 19 dân tộc anh em, đáp ứng nhu cầu khám phá văn hóa bản địa của khách du lịch. Tiêu biểu là lễ hội về miền hoa Ban dịp đầu năm 2017 đã hút 130 nghìn lượt khách, trong đó gần 30 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 100 tỷ đồng. Lễ hội Thành Bản phủ, thờ danh tướng Hoàng Công Chất, người có công dẹp loạn giặc Phê giải phóng Mường Thanh khỏi chế độ phong kiến thế kỷ 18, cũng đón hơn 30 nghìn lượt khách mỗi năm... Đây chính là những khởi đầu thuận lợi để Điện Biên phát triển du lịch cộng đồng, một loại hình du lịch đang được ưa chuộng hiện nay.

Nỗ lực vượt khó, khẳng định thương hiệu

Dù sở hữu những lợi thế về du lịch, nhưng hiện tại, du lịch Điện Biên vẫn mang tính thời vụ, chủ yếu từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau, những tháng còn lại trong năm, lượng khách đến rất ít. Đây chính là hạn chế khiến du lịch của tỉnh chưa thật sự bứt phá. Bên cạnh đó, nhiều điểm du lịch ở xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, hệ thống hàng động đẹp chưa được khai thác, các điểm tham quan thường xuyên của các tua còn ít. Chưa kể dịch vụ nghỉ dưỡng, giải trí còn yếu và thiếu, những sản vật đặc trưng của địa phương chưa mang đậm sắc thái riêng, chưa níu chân du khách dài ngày. Phần lớn khách du lịch chỉ coi Điện Biên là điểm dừng trong quá trình trung chuyển du lịch giữa các vùng.

Ông Trần Bình Trọng, khách du lịch đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Đây là lần thứ tư tôi trở lại Điện Biên để du lịch, thấp hương cho đồng đội. Tôi thấy các di tích, hiện vật đang xuống cấp do thời gian và khí hậu mà không khỏi xót xa...”. Quả thật, sự xuống cấp của cụm di tích lịch sử Điện Biên Phủ hiện đang là bài toán nan giải không chỉ của ngành du lịch nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng mà còn là nỗi lo lắng của cán bộ, nhân viên công tác tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Theo Phó Giám đốc Bảo tàng Vũ Thị Tuyết Nga, chỉ tính riêng công tác bảo dưỡng hiện vật gốc ngoài trời cũng cần từ 100 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Nhưng vì kinh phí có hạn cho nên phần lớn việc bảo quản, phục dựng hiện vật gốc đều được làm thủ công. Ngoài sự xuống cấp từng phần của hiện vật gốc thì nhiều điểm di tích cũng đang bị người dân lấn chiếm làm cho biến dạng. Do đó, cùng với công tác bảo quản hiện vật gốc, việc hoàn thiện hồ sơ, cắm mốc giới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nói về những khó khăn của ngành du lịch tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Quý cũng bày tỏ: Ngoài kinh phí đầu tư công gần 10 tỷ đồng do Trung ương cấp giai đoạn từ năm 2017 - 2020, tỉnh chưa có kinh phí riêng cho phát triển du lịch. Hoạt động xã hội hóa cũng gặp nhiều khó khăn, thời điểm hiện tại chưa có một công ty du lịch lữ hành ngoài tỉnh nào đặt văn phòng đại diện tại địa phương. Chưa kể, giá vé máy bay đắt, máy bay nhỏ cũng là một hạn chế khiến du lịch Điện Biên chưa hấp dẫn được du khách.

Thiếu nguồn lực để phát triển du lịch, hoạt động xã hội hóa gặp nhiều khó khăn đã trở thành thách thức không nhỏ đối với du lịch tỉnh Điện Biên. Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên Phạm Văn Thăng cho biết, hiện toàn tỉnh có 128 cơ sở lưu trú du lịch với 1.800 buồng (trong đó có một khách sạn đạt tiêu chuẩn bốn sao, hai khách sạn đạt tiêu chuẩn ba sao); 10 bản văn hóa du lịch phục vụ du khách về ẩm thực và văn hóa, văn nghệ; ba doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. Có quá ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng như các dịch vụ phụ trợ là một trở ngại lớn, khiến việc kết nối du lịch với các tỉnh bạn chưa thể thực hiện. Bên cạnh đó, đội ngũ thuyết minh viên hiện cũng là điểm yếu của du lịch Điện Biên. Toàn tỉnh hiện có khoảng 20 thuyết minh viên chính và 30 thuyết minh viên không chuyên cộng tác trong các dịp lễ hội và hoạt động kỷ niệm. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Việt Dũng nêu quyết tâm, trong chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030, tỉnh đặt ra yêu cầu tuyển mới và đào tạo lại đội ngũ thuyết minh viên hiện có, đồng thời cử thuyết minh viên đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng tốt cho công việc hướng dẫn du khách.

Nhờ xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tỉnh ủy Điện Biên chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể, như tổ chức các cuộc hội thảo, mời các nhà khoa học trong nước và chuyên gia nước ngoài tư vấn phát triển du lịch. Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động quảng bá du lịch, có chính sách khuyến khích người dân tại các bản làng tham gia đón du khách bằng việc lựa chọn đầu tư, nâng cấp nhà ở của họ để cung cấp dịch vụ lưu trú (homestay). Song để tạo dấu ấn, phát huy tiềm năng, thế mạnh cho du lịch Điện Biên thì vẫn còn là một hành trình dài.

Trong khi chờ sự hỗ trợ từ Trung ương, trước mắt, tỉnh cần tập trung đầu tư Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ; từng bước hình thành dòng sản phẩm du lịch về lại chiến trường xưa với mục tiêu Khu du lịch Điện Biên Phủ - Pá Khoang, theo hướng bảo tồn nguyên trạng những dấu tích còn lại trên toàn bộ các điểm di tích đã được ghi nhận. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh liên kết với các tỉnh bắc Lào, hình thành các tuyến du lịch quốc tế và theo vòng cung Tây Bắc. Đồng thời sớm hình thành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông các tuyến đường kết nối TP Điện Biên Phủ với các điểm du lịch trong tỉnh. Đáng chú ý là đầu tư cho sân bay Điện Biên Phủ và cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tạo tiền đề cho việc hình thành tuyến du lịch đường không và đường bộ kết nối các vùng kinh tế trong khu vực. Đây được xem là những giải pháp quan trọng để du lịch Điện Biên sớm có được một diện mạo mới, từng bước phát triển đồng bộ với mặt bằng chung du lịch cả nước.

011. TRƯƠNG QUANG THỨ/ Tình hoa Ban// Phụ nữ Việt nam.- Số 83.- Ngày 12.7.2017 - Tr.12

Theo c^ou th^o t^hnh v^u kh^on pi^au , o c^am

Anh ngược đường lên Tây Bắc tìm em

Chím v^uo Hⁱ hoa Ban ch^e mu^en

Hương ngọt ngào thương nhớ dân người lên.

Ta kh«ng ph¶i nung Ban vµ chung Khum huy¶n tho¹i(*)

G¶p nhau ®©y sao y^au ®¶n kh«n ci ng
Tr¶i Si¶n Bi^an ®¶p m¶t mµu ri^ang bi¶t
Th¶m c¶u m¶i l¶m c¶y c¶ r¶ng r¶ng.

Trong ph¶t ch¶c th¶y m¶nh tr¶i l¶i
Em nh¶ hoa Ban thu¶n khi¶t tr¶ng trong
Thanh m₂ t d¶u d¶ng cho anh say ®¶m
¶m ngon l¶u nhen r¶o r¶c hương nõng.

Mhung l¶ th¶, ch¶ng n¶i gi b¶y t¶
M¶t nh¶n nhau b¶ng ng¶n ng÷ bao l¶i
Anh nh¶ k¶ l¶ng du m¶ m¶ng
L¹c trong t¶nh em xao xuy¶n ch-i v-i.

Mai anh v¶ s¶ ng¶n tr¶i ng xa c₂ ch
Mang t¶nh em mi¶m T¶y B³/c v¶ theo
Hoa Ban hong b¶n anh t¶i th¶m m¶i
B¶t ch¶p th¶i gian, b· o t¶ ng¶t ngh¶o...

(*) Truyền thuyết dân tộc Thái xưa có đôi trai gái là nàng Ban và chàng Khum yêu nhau tha thiết nhưng bị gia đình nàng cấm đoán, rẽ chia. Nàng và chàng bỏ nhà vào rừng tìm nhau. Khi chết, họ hóa thành cây Ban có hoa nở trắng ngần tinh khiết và chim Lộc Khum luôn gọi và quán quýt bên hoa, tượng trưng cho mối tình thủy chung.

012. PHONG NGUYỄN/ Bắt đối tượng mua bán 8.000 viên ma túy tổng hợp// Phong Nguyễn// Lao Động.- Số 158.- Ngày 10.7.2017 - Tr 3.

Tin từ Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ngày 9.7 cho biết, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án ma túy mang bí số S317, bắt giữ 1 đối tượng thu số lượng ma túy lớn.

Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 6.7.2017, tại khu vực rừng thuộc địa phận bản Trung Sua, xã Keo Lô, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), tổ công tác Công an huyện Điện Biên Đông đã bắt quả tang đối tượng Vàng Thị Sông (SN 1988) đang trú tại bản Háng Lia 2, xã Keo Lô, huyện Điện Biên Đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Kiểm tra chiếc túi của đối tượng đeo sau lưng, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin và 40 gói ni ông bên trong chứa khoảng 8.000 viên ma túy tổng hợp. Khai thác nóng tại hiện trường, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Hiện chuyên án đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Điện Biên Đông tiếp tục đấu tranh mở rộng.

013. LINH HUỆ/ Điện Biên: Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 26.000 viên ma túy tổng hợp// Pháp luật và đời sống.- Số 202.- Ngày 21.7.2017 - Tr.10

Khoảng 12h30 ngày 19/7, các trinh sát Biên phòng thuộc lực lượng BDBP tỉnh Điện Biên phát hiện 3 đối tượng từ bản Na Luông, cụm bản Na Son, huyện Phôn Thoong (Lào) đi về phía biên giới Việt Nam.

2 đối tượng rẽ sang hai hướng làm nhiệm vụ nghi binh và cảnh giới cho đối tượng cầm hàng cất rùng theo đường mòn biên giới.

Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng phối hợp đã tiến hành mật phục, đón lõng tại bản C5, xã Phu Luông, huyện Điện Biên, bắt quả tang đối tượng Phim- xi Xu- kha Mi-xay (SN 1982, quốc tịch Lào) cùng với tang vật là một túi xách chứa 26.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 340 nghìn kíp Lào.

Bước đầu đối tượng Mi-xay khai nhận đã nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở để vận chuyển ma túy qua biên giới bán cho các đối tượng người Việt Nam.

014. MINH ANH/ Điện Biên: Nợ tiền chơi game, thanh niên 9x đeo dây chuyền vào cổ rồi trốn khỏi tiệm vàng// <http://www.phapluatplus.vn/> Ngày 26/07/2017

Ngày 24/7, Công an phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) bắt giữ đối tượng Đào Trọng Hiếu có hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h40 ngày 24/7, đã xảy ra một vụ cướp vàng, tại cửa hàng vàng Bảo Tín Kim Thủy (Công ty TNHH Kim Thủy), tại số nhà 822, đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Đối tượng được xác định là Đào Trọng Hiếu (sinh năm 1996) trú xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (Điện Biên) đi xe máy đến tiệm vàng trên để hỏi mua vàng. Quan sát thấy vắng người qua lại Hiếu đeo một dây chuyền vàng có trọng lượng khoảng 14,5 chỉ vào cổ và bỏ chạy ra đường tẩu thoát. Bị nhân viên đuổi theo, đối tượng đã vớt lại xe máy biển kiểm soát 30L8 - 6159 trước cửa tiệm vàng; bỏ chạy được khoảng 300m thì bị nhân viên bảo vệ và nhân dân bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Đấu tranh khai thác ban đầu Đào Trọng Hiếu khai do chơi game online thua 15 triệu đồng và đang phải cầm cổ xe máy. Do túng thiếu nên đối tượng đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp giật tài sản để chuộc xe. Công an phường Tân Thanh tiếp tục điều tra, làm rõ.

015. NGỌC SON/ Khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Điện Biên// <http://nhandan.com.vn.-> Ngày 29/07/2017

Sáng 29-7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Chương trình “Trái tim cho em” phối hợp với Viettel Điện Biên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Trong tám năm hoạt động, chương trình “Trái tim cho em” đã khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 30 nghìn trẻ em tại nhiều địa phương. Trong đó, đã phẫu thuật thành công cho hơn 3.500 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tại tỉnh Điện Biên, chương trình đã phẫu thuật cho gần 20 trẻ em bị tim bẩm sinh. Các em sẽ được bác sĩ chuyên khoa đến từ bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh

viện E, Tim Hà Nội, Việt Đức khám, xét nghiệm, siêu âm tim, điện tim nhằm phát hiện và điều trị sớm. Chương trình hỗ trợ toàn bộ kinh phí phẫu thuật đối với các trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chương trình diễn ra từ ngày 29 đến trưa ngày 30-7.

016. X. TIỀN/ Điện Biên: Khám bệnh cho đối tượng chính sách ở xã vùng biên// Đại đoàn kết.- Số 212.- Ngày 31.7.2017 - Tr.5

Ngày 30/7, tại xã Thanh Yên (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - xã vùng biên biên giới Việt - Lào, Ban Chỉ đạo Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo tỉnh Điện Biên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, Chi hội Đông y thành phố Điện Biên Phủ tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trên 50 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người neo đơn đang sinh sống tại xã vùng biên Thanh Yên đã được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn và điều trị bằng phương pháp đông y, chủ yếu là các loại bệnh liên quan xương khớp, tiêu hóa, vận động, tim mạch, mỡ máu, huyết áp... và được cấp phát thuốc miễn phí.

Là 1 trong 10 xã nằm trong vùng lòng chảo Mường Thanh, tỷ lệ hộ nghèo của xã Thanh Yên có khoảng 15%. Tuy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nơi đây hiện đã được cải thiện nhưng có một bộ phận không nhỏ người dân (chủ yếu dân tộc Thái, Mông) ở vùng giáp biên giới Việt- Lào vẫn còn khó khăn về kinh tế, ít có điều kiện để tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

017. VIỆT NGA/ Nỗ lực đưa trẻ dân tộc thiểu số đến trường// <http://giaoducthoidai.vn>.- Ngày 31/7/2017

Điện Biên là tỉnh miền núi cao, biên giới, rừng núi hiểm trở, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống... vì vậy điều kiện kinh tế, văn hóa, giáo dục,... gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt là giáo dục trong bối cảnh còn thiếu thốn về cơ sở vật chất trường lớp, trẻ đến trường còn hạn chế về tiếng Việt nên không tự tin và thường có tư tưởng chán học, bỏ học... Một trong những việc góp phần thúc đẩy giáo dục Điện Biên đi lên phải kể đến mô hình Bà mẹ trợ giảng của Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) đã đưa các em học sinh DTTS đến với trường lớp, thầy cô ngày một đông hơn.

Nâng cao chất lượng giáo dục DTTS bằng mô hình trợ giảng

Trước những khó khăn của giáo dục Điện Biên, Đảng, Nhà nước và các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp giáo dục Điện Biên từng bước vượt khó đi lên. Trường lớp ngày một khang trang hơn. Từ những ngôi trường tranh tre, nứa lá trước kia giờ đã là những ngôi trường khang trang, kiên cố. Các em học sinh đến trường ngày một đông hơn, tự tin hơn và học tập tốt hơn.

Theo thống kê của sở GD&ĐT Điện Biên cho biết, chỉ nói riêng về sự chuyên cần của học sinh mầm non (MN) chúng ta cũng nhận thấy: tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

đạt: 97,7%; riêng trẻ 5 tuổi đạt 99,6%. Đó thật sự là những thành công của giáo dục ở Điện Biên mà một trong những thành công đó phải kể mô hình Bà mẹ trợ giảng của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã hỗ trợ, giúp các em học sinh DTTS tự tin hơn khi đến lớp.

Mô hình Bà mẹ trợ giảng này đã được triển khai thí điểm từ năm 2006-2011, thực hiện tại 05 xã của huyện Mường Chà, mỗi xã có 2 trợ giảng. Khi mô hình này kết thúc cũng là lúc lớp học trò được học từ mô hình này có thể là lớp kế cận có thể trợ giảng giúp cho trẻ tại các bản làng hẻo lánh đến trường hơn bởi các em đã hiểu được tiếng Việt, biết nói chuyện với cô giáo người Kinh.

Tiếp sau đó, năm 2013 mô hình Bà mẹ trợ giảng của Tổ chức Save the Children lại tiếp tục thực hiện triển khai tại huyện Điện Biên Đông với mô hình dạy tiếng Việt dựa trên ngôn ngữ mẹ đẻ cho trẻ DTTS. Ở những nơi giáo viên không biết tiếng DTTS, cộng đồng sẽ tham gia lựa chọn các nhân viên trợ giảng để cùng làm việc với giáo viên, phát triển kế hoạch bài học và hỗ trợ giảng dạy trẻ DTTS bằng cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ.

Các hoạt động này của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em đã giải quyết những khó khăn về rào cản văn hóa và ngôn ngữ của trẻ em DTTS thông qua việc kết hợp sử dụng tiếng Việt và ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ, tạo cầu nối cho việc học tiếng Việt và tham gia hiệu quả các hoạt động ở trường.

Năm học 2016-2017, Điện Biên lại tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tổ chức Cứu trợ trẻ em với mô hình Bà mẹ trợ giảng của Chương trình phát triển vùng. Chương trình phát triển vùng tiếp tục hỗ trợ kinh phí chi trả cho 46 nhân viên trợ giảng (là người DTTS cùng ngôn ngữ với trẻ) thuộc 04 huyện: Tủa Chùa (16 người), Tuần Giáo (14 người), Điện Biên Đông (10 người), Mường Chà (06 người) với mức kinh phí khoảng 1.150.000 đồng/người/tháng. Chương trình dự kiến chi hỗ trợ Bà mẹ trợ giảng đến hết năm học 2016-2017.

Bà Lê Thị Thùy Dương – Quản lý chương trình Giáo dục của Tổ chức Cứu trợ trẻ em cho biết: Dự án Tạo cơ hội bình đẳng trong giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số được triển khai tại Điện Biên Đông với 15 trợ giảng tại 04 trường mầm non (Tia Đình, Pá Vạt, Pu Nhi, Phì Nhừ) và 4 trường tiểu học (PTDTBT-TH Chua Ta, PTDTBT-TH Tia Đình, PTDTBT-TH Nậm Ngám, TH Mường Luân).

Dự án tập trung vào các nội dung cơ bản là: Hoạt động dạy học có sự tham gia hỗ trợ của nhân viên trợ giảng, bồi dưỡng phương pháp dạy tăng cường tiếng Việt, tập huấn làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mầm non...

Thông qua việc triển khai thực hiện hoạt động của các dự án đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, trẻ em DTTS vượt qua rào cản ngôn ngữ, phong tục tập quán riêng để đến gần với nhau hơn, giúp trẻ mạnh dạn tham gia các hoạt động ở trường.

Giáo viên mầm non được sự hỗ trợ của các bà mẹ trợ giảng/nhân viên trợ giảng đã thuận lợi hơn trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển và thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo vùng miền, quan tâm hơn đến các nét văn hóa, phong tục tập quán của các DTTS khác nhau.

Việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ DTTS khi có sự hỗ trợ của các bà mẹ trợ giảng, đặc biệt là ở các lớp mẫu giáo ghép và giai đoạn trẻ mới đến lớp chưa biết tiếng Việt đã đạt hiệu quả cao hơn, cô giáo hiểu trẻ nhanh hơn, trẻ sớm gần gũi với cô và các bạn trong lớp hơn.

Vận động chính sách hỗ trợ Bà mẹ trợ giảng để học sinh đến trường đông hơn

Bà Lò Thị Thời – Phó Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cho biết: Nhận thức được hiệu quả, ý nghĩa của mô hình Bà mẹ trợ giảng/ nhân viên trợ giảng trong việc thực hiện chương trình đối với trẻ MN, tiểu học vùng DTTS còn nhiều khó khăn của tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên đã tích cực trong công tác tham mưu để tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình Bà mẹ trợ giảng - nhân viên hỗ trợ ngôn ngữ ở một số trường MN thuộc vùng đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ của Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”.

Các chương trình, dự án với mô hình Bà mẹ trợ giảng/nhân viên trợ giảng và hiệu quả của các mô hình là cơ sở để nghiên cứu, tham mưu vị trí công việc và chế độ hỗ trợ cho các cộng tác viên ngôn ngữ.

Ngày 17 tháng 11 năm 2016 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành “Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” theo Quyết định số 1454/QĐ-UBND. Theo đó, trừ 2 khu vực thuận lợi (thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên), 8 đơn vị cấp huyện còn lại của tỉnh mỗi năm hợp đồng cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.

Số lượng cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ của mỗi đơn vị cấp huyện là 10 người cho các cơ sở giáo dục mầm non và 10 người cho các cơ sở giáo dục tiểu học. Cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ là người DTTS cùng ngôn ngữ với trẻ thuộc các điểm trường vùng đặc biệt khó khăn. Mức kinh phí cho mỗi cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ bằng 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng, thực hiện 09 tháng/năm học, kinh phí từ ngân sách sự nghiệp giáo dục hàng năm trong định mức đã được phân bổ cho các địa phương.

Hiện nay các huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1454/QĐ-UBND của UBND tỉnh (10/10 huyện đã ban hành Kế hoạch), tuy nhiên, do ngân sách địa phương hạn hẹp, số cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ theo kế hoạch đưa ra (toàn tỉnh là 80 người/năm học, trung bình mỗi huyện 10 người/năm học) cũng chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu cho 130 đơn vị cấp xã toàn tỉnh; hơn nữa, trong dự trù kinh phí chi cho giáo dục năm học 2016-2017 trước đó của các huyện chưa có nội dung hợp đồng cộng tác viên hỗ trợ ngôn ngữ, do đó trong năm học này các huyện sẽ chưa có kinh phí để thực hiện. Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện trong năm học 2017-2018.

Đề GD&ĐT Điện Biên ổn định và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo, rất mong các cấp chính quyền địa phương, ban, ngành và các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ như Tổ chức Cứu trợ Trẻ em xem xét mở rộng địa bàn các xã, các huyện được Dự án hỗ trợ, nhất là các xã vùng đặc biệt khó khăn với đông trẻ em là người DTTS để các em có điều kiện học tập tốt nhất, được hưởng quyền bình đẳng

trong giáo dục. Nếu có thể, các Bộ, ngành, các tổ chức như Tổ chức Cứu trợ trẻ em xem xét hỗ trợ ăn trưa cho trẻ nhà trẻ DTTS thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm tăng tỉ lệ trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em.